



ประกาศเจตนารมณ์

กรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานภาครัฐ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้ง การพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒ แห่ง และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และการพัฒนา แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (ศูนย์ต้นแบบ) โดยทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ระดับพื้นที่ บูรณาการความร่วมมือในรูปแบบ “หุ้นส่วนในงานพัฒนาด้านผู้สูงอายุ” เริ่มตั้งแต่การเสนอแนะนโยบาย การพัฒนางาน วิชาการด้านมาตรการ กลไก องค์ความรู้และนวัตกรรม การปฏิบัติงาน การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุและสนับสนุนเชิงวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพและสร้างหลักประกันการดำเนินชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ครอบคลุมทุกมิติให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกัน เป็นพลังของสังคม

ในฐานะผู้บริหารของกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน สร้างการยอมรับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นที่ พึ่ง และวางใจจากประชาชน โดยมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการให้บุคลากรทุกระดับของกรมกิจการ ผู้สูงอายุสามารถนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และจะไม่ละเลยการ ปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏ อยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้

กรมกิจการผู้สูงอายุ พิจารณาดำเนินการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของกรมเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญา ระหว่างกรมและบุคลากรของกรม จึงขอให้ทุกคนได้รับทราบนโยบายดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗